

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

วัตถุประสงค์และขอบเขต

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro (“คำแถลงความเป็นส่วนตัว”) ระบุถึงวิธีการที่บริษัท Ingram Micro Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และบริษัทต่างๆ ที่เราเป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแล (“บริษัทในเครือ”) (เรียกรวมกันว่า “Ingram Micro” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา ประมวลผล เปิดเผย และลบข้อมูลส่วนบุคคล (ตั้งที่นิยามไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ทั้งที่คุณมอบให้เราโดยตรงหรือที่เราได้รับจากบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่มอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ Ingram Micro ข้อมูลที่อยู่ในโดเมน ingrammicro.com หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ตามที่บริษัทในเครือของเราโพสต์หรือแสดงลิงก์มายังคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกแยกหรือเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) โดยเข้าถึงผ่านสื่อกลางต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “อุปกรณ์”)

Ingram Micro ให้สิทธิ์แก่คุณในการซื้อหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Ingram Micro และผู้ให้บริการภายนอก (“ข้อเสนอ”) ทั้งที่ Ingram Micro เป็นผู้นำเสนอโดยตรง รวมทั้งที่ผ่านผู้ขายและผู้จัดจำหน่าย ข้อเสนอแต่ละอย่างอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจหักล้างข้อกำหนดในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละข้อเสนอโดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้ข้อเสนอ

แม้เราจะสรุปข้อกำหนดสำคัญในคำแถลงไว้ด้านล่างนี้แล้ว แต่เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำแถลงทั้งหมด

- เนื่องจากแต่ละข้อเสนออาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ไม่เหมือนกัน คุณจึงควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละข้อเสนอโดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้ข้อเสนอ
- เราอาจเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ จากคุณผ่านแหล่งข้อมูลหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ เราอาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทในเครือ ข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (รวมถึงข้อมูลที่ได้จากโปรไฟล์ของคุณในโซเชียลมีเดีย) ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่สาม
- เราจะไม่ใช่หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นตามที่อนุญาตในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
- ในกรณีที่เป็นไปได้ เราจะปฏิบัติตามการปฏิเสธของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามข้อกำหนดในคำแถลงความเป็นส่วนตัว เช่น เมื่อคุณเลือกที่จะไม่รับอีเมลทางการตลาดจากเรา
- เราใช้ระบบการควบคุมวงจรและเทคนิคในลักษณะซึ่งผสมผสานในเชิงพาณิชย์เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถยืนยันหรือรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้นจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์จากการนำไปใช้ในทางที่ผิดของแฮกเกอร์หรือจากการประกอบอาชญากรรมหรือสิ่งเลวร้าย

1. หลักปฏิบัติทั่วไปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ประมวลผล และโอนข้อมูลตามนโยบายของ Ingram Micro ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งระดับรัฐ สหพันธรัฐ ท้องถิ่น และระหว่างประเทศ

หลักปฏิบัติของ Ingram Micro ในด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้ (1) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย (2) ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์ที่ขอบด้วยกฎหมายและเฉพาะเจาะจงเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง (3) Ingram Micro จะเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจำเป็นต้องใช้ มีความเกี่ยวข้อง และไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ (4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Ingram Micro เก็บรวบรวมจะต้องถูกต้อง และในกรณีจำเป็น จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบันจนสุดความสามารถที่จะทำได้ (5) ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงและประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้ระบบการควบคุมวงจรและเทคนิคในลักษณะซึ่งผสมผสานในเชิงพาณิชย์ (6)

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ **Ingram Micro** เป็นผู้รวบรวมจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ โดยจะต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บข้อมูลนั้นมา

หาก **Ingram Micro** มีส่วนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ และบุคคลที่เราส่งข้อมูลนี้ไปให้

2. ข้อมูลที่ Ingram Micro เก็บรวบรวม

Ingram Micro อาจเก็บข้อมูลจากคุณหลายประเภท เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ระบุตัวตนของคุณโดยตรงหรือข้อมูลที่ "สามารถระบุตัวตนได้" ภายใต้นิยามข้อกำหนดที่บังคับใช้ ซึ่งหมายถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อนามสกุล ที่อยู่เรียกเก็บเงินหรือที่อยู่จัดส่ง ข้อมูลการชำระเงินหรือบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติและข้อมูลการซื้อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เลขที่บัญชี ข้อมูลสมัครงาน รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

"ข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม" หมายถึง ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อาจไม่ได้ระบุตัวตนของคุณโดยตรง ซึ่งหมายถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ IP ที่อยู่การควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง (MAC) ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ความละเอียดของหน้าจอ สถานที่ที่เข้าถึงเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac OS) ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือพื้นที่ในเว็บไซต์ **Ingram Micro** ที่คุณเยี่ยมชมและใช้งาน หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันนี้ เช่น ประเภทและตัวระบุอุปกรณ์จากคุณ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

Ingram Micro อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น

จากคุณโดยตรง เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ หากคุณยินยอมให้ข้อมูลนั้นแก่เรา เช่น เมื่อคุณติดต่อกับเราทางโทรศัพท์หรือผ่านทางเว็บไซต์โดยการอีเมล แชทออนไลน์ หรือลงทะเบียนบัญชีออนไลน์เพื่อเข้าถึงข้อเสนอของเรา ตลอดจนการสมัครเข้าร่วมอีเวนต์หรือการฝึกอบรม ข้อเสนอสอบถามคำถาม พยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อเสนอ ส่งใบสมัครงาน หรือส่งความคิดเห็นและข้อติชม

จากผู้ใช้คนอื่น เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น เมื่อผู้ใช้ดังกล่าวให้ข้อมูลแก่เรา เช่น เราอาจได้รับข้อมูลเมื่อผู้ใช้ติดต่อคุณหรือเราผ่านทางเว็บไซต์

จากผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่าย เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายที่ซื้อข้อเสนอจากเราและมอบข้อเสนออื่นแก่คุณ

จากคู่ค้าของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคู่ค้าภายนอกที่มีข้อเสนอสินค้าและบริการผ่านเรา

จากผู้ให้บริการของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการภายนอก เช่น เรามีผู้ให้บริการภายนอกที่ช่วยเหลือเรื่องเว็บไซต์ หรือคอยจัดการอีเมลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ให้บริการเหล่านี้

จากผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก Ingram Micro ยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และมีสิทธิ์ให้ข้อมูลนั้นแก่เรา เช่น ถ้าคุณลงทะเบียนเว็บไซต์โดยใช้บริการของบุคคลที่สามหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

เราจะได้รับข้อมูลที่ให้คุณให้แก่บุคคลที่สามไปเพื่อใช้สร้างบัญชีของคุณในเว็บไซต์ของเรา เราอาจอาจทำสัญญากับบุคคลที่สามที่ประกอบธุรกิจในการจัดหาข้อมูลให้กับบริษัทต่างๆ เช่น

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

บริษัทเรา เพื่อยืนยันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณหรือเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้จากบุคคลที่สามนอกเว็บไซต์ตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้ และเราอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ฐานข้อมูลของรัฐบาลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในโดเมนสาธารณะ

จากบริษัทในเครือและหน่วยธุรกิจของเรา เราอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะบริษัทนั้นจะมีแบรนด์ "Ingram Micro" แสดงไว้หรือไม่ เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากหน่วยธุรกิจอื่นๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ Ingram Micro หรือแบรนด์อื่นๆ ของเรา ทั้งนี้ เรามีสิทธิ์ใช้ข้อมูลของคุณที่ได้มาจากบริษัทในเครือหรือหน่วยธุรกิจ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบริษัทในเครือหรือหน่วยธุรกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

ผ่านระบบดำเนินการของเว็บไซต์ ระบบที่เราใช้ดำเนินการเว็บไซต์อาจลงรายการและบันทึกข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมของคุณ โดยอัตโนมัติ เช่น ระบบของเราอาจบันทึกข้อมูลที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ พื้นที่ที่คุณเยี่ยมชม กิจกรรมที่ทำในเว็บไซต์ ที่อยู่ IP หรือข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เข้าถึงเว็บไซต์

4. ลูกก็และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์อาจตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง ใช้ และโต้ตอบกับเว็บไซต์โดยอัตโนมัติผ่านทาง "คุกกี้", "แฟลช", "เว็บบิคอน" และเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่นๆ

"คุกกี้" เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ คุกกี้ช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ เพจที่เปิดดู และกำหนดภาษาเราและผู้ให้บริการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ตลอดจนช่วยในการนำทางไปส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ แสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ตรงตามความสนใจของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

- **คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง** คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นในการดำเนินการเว็บไซต์ เช่น คุกกี้ที่ช่วยในการเข้าสู่ระบบพื้นที่ปลอดภัยในเว็บไซต์ หรือใช้รูดเงินซื้อสินค้า
- **คุกกี้วิเคราะห์/ตรวจสอบประสิทธิภาพ** คุกกี้เหล่านี้มีประโยชน์ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และตรวจสอบประสิทธิภาพ เพื่อให้เรานำไปปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดีขึ้น โดยคุกกี้จะช่วยเราปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ตรงตามความสนใจของผู้ใช้และระยะเวลาที่เว็บไซต์เกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้น และเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อรวบรวมรายงานสำหรับวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ ปัญหาที่พบบ่อย และวิธีปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น
- **คุกกี้ติดตาม/ฟังก์ชัน** คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราจดจำผู้ใช้ที่กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยจะติดตามว่าผู้ใช้เว็บไซต์มาจากที่ใด เครื่องมือค้นหาที่ใช้ ลิงก์ที่คลิก ลิงก์วีรคที่ใช้ และสถานที่ที่เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยการจับคู่ตัวระบุข้อมูลที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม โดยไม่ระบุชื่อ วิธีตรวจสอบข้อมูลเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น
- **คุกกี้กำหนดเป้าหมาย** คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพจที่คุณเปิดดู และลิงก์ที่คุณติดตาม เราจะใช้ข้อมูลนี้แสดงเนื้อหาเว็บไซต์และโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของคุณ และอาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อการนี้
- **คุกกี้ชั่วคราว** คุกกี้นี้จะใช้ "ในเซสชัน" ทุกครั้งที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ ซึ่งจะหมดอายุไปเองเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือหลังจากนั้นไม่นาน ระบบจะไม่เก็บคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์โดยถาวร และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ คุกกี้นี้มีประโยชน์โดยช่วยลดการเสียวเวลาโอนข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถลบหรือปฏิเสธไม่ให้คุกกี้ประเภทนี้ได้ แต่จะมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ยังทำหน้าที่ประทับเวลาที่คุณเข้าออกเว็บไซต์อีกด้วย

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

- **คุกกี้ถาวร** คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกเก็บไว้ในอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (บางครั้งก็เป็นชั่วโมง เป็นปี หรือนานกว่านั้น) และจะไม่ถูกลบทิ้ง แม้ปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว คุกกี้ถาวรมีประโยชน์ในการจดจำว่าคุณเป็นใครในกรณีที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราครั้งถัดมา เช่น คุกกี้นี้จะเก็บบันทึกภาษาที่คุณใช้ในเว็บไซต์ เพื่อจดจำสำหรับครั้งต่อไปที่เข้าใช้งาน

คุณมีสิทธิ์เลือกหรือปฏิเสธไม่ใช้คุกกี้ได้ เบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากต้องการ หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ เบราวเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณดำเนินการต่อไปนี้ (1) เปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อแจ้งเตือนเวลาที่ได้รับคุกกี้ ซึ่งคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะยอมรับคุกกี้หรือไม่ (2) ปิดใช้งานคุกกี้ที่มีอยู่ หรือ (3) ตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ ไฟเจอร์และบริการบางอย่างในเว็บไซต์อาจทำงานไม่สมบูรณ์ เพราะเราไม่อาจจดจำและเชื่อมโยงคุณกับบัญชีที่คุณมีได้ นอกจากนี้ ข้อเสนอต่างๆ ในเว็บไซต์อาจไม่เกี่ยวข้องหรือตรงตามความสนใจของคุณ

"**คุกกี้แฟลช**" เป็นไฟล์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคุกกี้ ต่างกันที่คุกกี้แฟลชสามารถเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนกว่า เทคโนโลยี Adobe Flash (รวมทั้ง Flash Local Stored Object ("Flash LSO") ประกอบด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยให้เราได้แสดงข้อมูลที่ตรงตามความสนใจของคุณมากขึ้น ทำให้การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทำได้สะดวก ทั้งยังเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากไม่ต้องการเก็บ Flash LSO ไว้ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Flash Player ให้บล็อกการจัดเก็บ Flash LSO โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ในแผงการตั้งค่า Adobe Flash Website Storage บนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุม Flash LSO ได้โดยไปที่แผงการตั้งค่า Adobe Flash Global Storage บนอินเทอร์เน็ตแล้วทำตามขั้นตอน (ซึ่งอาจมีขั้นตอนต่างๆ เช่น วิธีการลบ Flash LSO ที่มีอยู่ (ในเว็บไซต์ Adobe เรียกว่า "ข้อมูล") วิธีป้องกันไม่ให้วาง Flash LSO ในคอมพิวเตอร์โดยไม่ถามก่อน และ (สำหรับ Flash Player 8 ขึ้นไป) วิธีบล็อก Flash LSO ที่โอเปอเรเตอร์ของหน้าเพจที่คุณใช้งานอยู่ไม่จัดส่ง) โปรดทราบว่า การตั้งค่า Flash Player จำกัดหรือควบคุมการยอมรับ Flash LSO ที่อาจลดหรือขัดขวางการทำงานของแอปพลิเคชัน Flash บางตัว ซึ่งอาจรวมถึงแอปพลิเคชัน Flash ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาออนไลน์ของเรา

"**เว็บบีดคอน**" (หรือเรียกว่า "**เคลียร์พิกเซล**" หรือ "**พิกเซลแท็ก**") ประกอบด้วยภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังไว้ในอินเทอร์เน็ตเฟสเว็บไซต์ ช่วยให้เรารู้เวลาที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ส่วนนั้น และยังสามารถใช้เชื่อมโยงกับหน้าเพจต่างๆ และอีเมลรูปแบบ HTML เป็นต้น วิดีโอ ไปถึงติดตามการดำเนินการของผู้ใช้เว็บไซต์และผู้รับอีเมล วัตถุประสงค์ของโฆษณาทางการตลาด และรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และอัตราการตอบกลับ

โปรดทราบว่าคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ครอบคลุมการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีคิดค้นอื่นๆ ที่ทำโดยผู้ให้บริการภายนอกของ Ingram Micro Ingram Micro ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการของ Ingram Micro อาจใช้คุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาเลือกซื้อสินค้า เราอาจรวมข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ของบุคคลที่สามเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Ingram Micro และจะใช้ข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำแถลงฉบับนี้

5. การใช้ข้อมูล

ข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม Ingram Micro อาจใช้ข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ทุกรูปแบบที่เหมาะสม ยกเว้นในกรณีที่มิชอบบังคับทางกฎหมายกำหนดไว้ (เช่น ให้ใช้ข้อมูลนั้นในลักษณะที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล) ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมแก่บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต การนำข้อมูลนั้นไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนออื่นๆ หรือการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ นอกจากนี้ เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (เช่น ข้อมูลไม่ระบุนาม ตัดตัวบ่งชี้ หรือใช้สับชี้ตัวตนไม่ได้) เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ หากมีการรวมข้อมูลที่มิสามารถระบุตัวตนได้เข้ากับข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ (เช่น รวมชื่อของคุณกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์) ข้อมูลนั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตรงเท่าที่ซึ่งมีการรวมข้อมูลกันอยู่

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

ข้อมูลส่วนบุคคล Ingram Micro อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน ("วัตถุประสงค์") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- ให้ข้อเสนอที่ผู้ร้องขอหรือซื้อ
- ส่งข้อความทางการตลาดเกี่ยวกับข้อเสนอของ Ingram Micro, บริษัทในเครือ, ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนธุรกิจถึงผู้ใช้โดยตรง (เช่น ผ่านอีเมล) หรือโดยอ้อม (เช่น ผ่านโฆษณาทางเว็บไซต์)
- เข้าใจความต้องการของผู้ใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีต่อ Ingram Micro, บริษัทในเครือ, ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนธุรกิจ
- วิจัยประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ตลอดจนผลการดำเนินการทางการตลาด การโฆษณา และการขายของ Ingram Micro, บริษัทในเครือ, ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนธุรกิจ
- เก็บเงินที่ผู้ใช้งานชำระให้กับ Ingram Micro
- ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการชำระเงินที่ทำผ่านเว็บไซต์
- พัฒนาข้อเสนอเพิ่มเติม
- ทำการวิจัยและวิเคราะห์
- ประมวลผลการสมัครงาน
- ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย
- จัดการความจำเป็นทางธุรกิจในแต่ละวัน

เราอาจรวมและเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมมาเข้ากับข้อมูลอื่นที่ได้รับจากบุคคลที่สาม และยังคงรวมและเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรวมข้อมูลแบบใด ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้ข้อมูลจะเป็นไปตามข้อกำหนดในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นอกจากนี้ เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บผ่านเว็บไซต์ไปใช้สร้างข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม โดยจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมนี้สามารถระบุตัวตนได้ รวมทั้งไม่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนคุณได้โดยง่ายในภายหลัง ยกเว้นในกรณีที่ต้องตรวจสอบการทุจริตหรือกฎหมายบังคับไว้ ตัวอย่างเช่น การเก็บแยกข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมจากข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากที่เราสร้างข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมจากข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีก (กล่าวคือ ทำให้ข้อมูลสามารถระบุตัวตนได้) แต่เราอาจรวมและเพิ่มข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมดังกล่าวกับข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมอื่น (รวมถึงข้อมูลที่เราได้จากบุคคลที่สาม) และใช้ข้อมูลนั้นตามคำแถลงความเป็นส่วนตัว

6. การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลต่อไปนี้

ผู้ค้าภายนอก Ingram Micro อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ค้าที่มีข้อเสนอสินค้าและบริการผ่านเรา เช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ค้า ถ้าคุณซื้อหรือเข้าถึงข้อเสนอสินค้าและบริการผ่านเรา หรือผ่านผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่ายของ Ingram Micro

ผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่าย Ingram Micro อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่ายที่ซื้อข้อเสนอที่มีผ่านเว็บไซต์ เช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าคุณซื้อหรือเข้าถึงข้อเสนอสินค้าและบริการผ่านผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่าย

ผู้ให้บริการภายนอก Ingram Micro อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการดูแลเว็บไซต์และช่วยให้เราบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตัวอย่างบริการจากบุคคลภายนอก ได้แก่ การให้บริการลูกค้า การดำเนินการชำระเงิน การสนับสนุนทางอีเมลและรับข้อความ โสตตั้ง การจัดการ การบำรุงรักษา การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดส่งหรือปฏิบัติตามข้อเสนอ หรือบริการอื่นๆ ที่ได้จากการเอาท์ซอร์ซ ทั้งนี้

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

บุคคลภายนอกจะมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นเพื่อการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของคำแถลงความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่บังคับใช้

บริษัทในเครือและหน่วยธุรกิจของเรา **Ingram Micro** อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะบริษัทนั้นมีแบรนด์ “Ingram Micro” แสดงไว้หรือไม่ และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยธุรกิจอื่นๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ **Ingram Micro** หรือแบรนด์อื่นๆ **ป อ ง เ ร า** โดยบริษัทในเครือและหน่วยธุรกิจดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ผู้ใช้อื่น **Ingram Micro** อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ผู้ใช้อื่นทราบ เวลาที่มีการโต้ตอบกับบุคคลเหล่านั้น (หรือขอให้เราติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นในนามของคุณ) ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้อื่นหรือการเปิดให้โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่บนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้อื่นสามารถเข้าถึงได้ โปรดทราบว่าผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ส่วนนี้สามารถอ่าน เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (หรือข้อมูลอื่น) ที่คุณแสดงได้

การบังคับใช้กฎหมายและความปลอดภัย **Ingram Micro** อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ หากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการสอบสวนทางอาญา กิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมาย **Ingram Micro** อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายบังคับหรืออนุญาต ไม่ว่าจะปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ หรือหากมีเหตุจำเป็นในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ที่มี อันรวมถึงการแก้ต่างข้อกล่าวหาที่มีต่อเรา ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้องหรือเกิดขึ้นจริง **Ingram Micro** อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราเชื่อว่ามีเหตุจำเป็นให้ต้องปกป้องหรือพิทักษ์สิทธิ ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ หรือความปลอดภัยของ **Ingram Micro** หรือบุคคลที่สาม หรือมีเหตุกรณีเร่งด่วนที่ต้องปกป้องความปลอดภัยของ **Ingram Micro** พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป

การขายหรือซื้อสินทรัพย์ หาก **Ingram Micro** โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์การควบคุมส่วนหนึ่งส่วนใดของ **Ingram Micro** หรือเว็บไซต์ให้กับบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ตลอดจนการจำหน่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น (รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน) เราอาจโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลยังคงต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

Ingram Micro ใช้มาตรการและระบบการควบคุมองค์กรและเทคนิคในลักษณะซึ่งสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม การโอนย้ายหรือเข้าถึงข้อมูลใดๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ **100%** ด้วยเหตุนี้ **Ingram Micro** จะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ปลอดภัย แต่เราไม่สามารถยืนยันหรือรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้นจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์จากการนำไปใช้ในทางที่ผิดของแฮกเกอร์หรือจากการประกอบอาชญากรรมหรือสิ่งเลวทรามอื่นๆ รวมไปถึงเหตุขัดข้องของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่ายการโทรคมนาคม **Ingram Micro** จะแจ้งให้คุณทราบ หากเราพบว่ามีกรณีละเมิดความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนคุณ (ตามคำนิยามในข้อกำหนดทั้งระดับรัฐ สหพันธรัฐ ท้องถิ่น และระหว่างประเทศ) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเป็นผู้เก็บหรือเก็บไว้เพื่อเรา การเปิดเผยที่อยู่เมลของคุณให้กับเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ถือว่าคุณยินยอมโดยชัดแจ้งที่จะรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์จากเราในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยดังกล่าวขึ้น

8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

หากคุณติดต่อขอให้ Ingram Micro อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือลบข้อมูลนั้นออกจากระบบและรายการบันทึกของ Ingram Micro เราจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะดำเนินการตามคำขออนุญาตนั้น โดยจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคำแถลงความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคและ Ingram Micro มีการสำรองข้อมูลในระบบ แม้เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปแล้ว แต่ข้อมูลนั้นซึ่งอาจคงอยู่ในระบบต่อไปอีกสักระยะ และการตอบรับคำขอให้ลบข้อมูลไม่ได้หมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากระบบของ Ingram Micro โดยสมบูรณ์

หากข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลนั้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อหาเราตามที่ระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Ingram Micro ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอเข้าถึงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีต่อไปนี้ (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่บังคับหรืออนุญาตให้เปิดเผยหรือลบข้อมูลตามที่ขอ หรือ (2) เป็นคำขอซ้ำหรือมีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Ingram Micro แต่เพียงผู้เดียว

หาก Ingram Micro ตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยหรือไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ เราจะแจ้งเหตุผลให้กับผู้ร้องขอทราบ

Ingram Micro มีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงหรือดำเนินการแก้ไขข้อมูลนั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแอบอ้างขอเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ

9. ความถูกต้อง

คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องแก่ Ingram Micro โดยเราจะใช้ข้อมูลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมหรือเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่เราจำเป็นต้องเป็นอย่างอื่นในคำแถลงความเป็นส่วนตัว Ingram Micro จะดำเนินการตามสมควรเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับงานที่เจตนาไว้ในขอบเขตที่จำเป็นของวัตถุประสงค์ดังกล่าว

10. ระยะเวลาเก็บรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว ยกเว้นมีเหตุให้ต้องเก็บรักษาต่อไป กฎหมายอนุญาต หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

11. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

เด็ก เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้มีขึ้นเพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี Ingram Micro ไม่ได้ร้องขอหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยรู้ชื่อที่แท้จริงจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

ไม่ติดตาม มีเว็บเบราว์เซอร์บางรายและอุปกรณ์บางอย่างที่อนุญาตให้คุณเลือกได้ว่าไม่ต้องการให้ "ติดตาม" เมื่อใช้งานเว็บไซต์ ในปัจจุบัน เว็บไซต์ของเราไม่ตอบสนองต่อฟังก์ชัน "ไม่ติดตาม" การเลือกหรือไม่เลือกฟังก์ชันดังกล่าวไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากคุณผ่านเว็บไซต์

สิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย กฎหมายแคลิฟอร์เนียกำหนดไว้ว่าชาวเมืองแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ที่จะขอให้ธุรกิจกิจการต่างๆ อธิบายว่าทางบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงอย่างไร ภายใต้กฎหมายแคลิฟอร์เนีย "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ชื่อ

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

ลายเซ็น หมายเลขบัตรประชาชน ลักษณ์ทางกายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ใบขับขี่ เลขที่บัตรประจำตัว (State ID Card) เลขที่กรมธรรม์ การศึกษา การจ้างงาน ประวัติการทำงาน เลขที่บัญชี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลประกันสุขภาพ ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นสำหรับข้อกำหนดนี้

ถ้าในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเลือกที่จะขอไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงแก่บุคคลที่สาม และเจ้าของข้อมูลเลือกที่จะไม่เปิดเผย Ingram Micro มีนโยบายที่อนุญาตให้คุณเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงแก่บุคคลที่สาม ดังนั้น จึงเข้าข่ายอยู่ในการยกเว้นนี้ หากคุณเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงแก่บุคคลที่สาม โปรดติดต่อเราที่ legaldept@ingrammicro.com

สิทธิความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายสหภาพยุโรป บริษัทในเครือของ Ingram Micro ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้เก็บรวบรวมและควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประมวลผล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่บริษัทในเครือของเรา โปรดติดต่อกับบริษัทนั้น คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยตรง หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการทราบว่าเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ โปรดติดต่อเราที่ legaldept@ingrammicro.com เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับให้คุณภายใน 15 วันทำการ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดเก็บมาจนครบ 5 ปีจะถูกลบทิ้ง อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลส่วนบุคคลใดในเอกสารและไฟล์ที่ทาง Ingram Micro จำเป็นต้องเก็บรักษาต่อไป เราจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เว้นแต่จะลบใบกำกับภาษีนั้นออกจากระบบก่อน

การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น คำแถลงความเป็นส่วนตัวเป็นแนวทางปฏิบัติของ Ingram Micro ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับคุณที่เว็บไซต์นี้ ๒๕ คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้จะสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายท้องถิ่น กฎระเบียบและข้อบังคับในเขตอำนาจศาลที่มีผลบังคับกับ Ingram Micro ("กฎหมายท้องถิ่น") อาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าที่ระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว ในกรณีเช่นนี้ Ingram Micro จะต้องยึดตามข้อกำหนดท้องถิ่น เราอาจนำนโยบายความเป็นส่วนตัวบางอย่างมาใช้กับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงในเขตอำนาจศาลบางแห่ง

การโอนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดนประเทศ เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ได้ที่เรามีทรัพยากรอำนวยความสะดวกหรือผู้ให้บริการ และการใช้งานเว็บไซต์หรือการให้คำยินยอมแก่เรา (หากมีข้อบังคับทางกฎหมาย) ถือว่าคุณอนุญาตให้มีการ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นๆ ที่อยู่นอกถิ่นที่อยู่อาศัยอันรวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแตกต่างไปจากประเทศของคุณ

การโอนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดนประเทศจากสหภาพยุโรป ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ แต่ Ingram Micro ดำเนินการโอนย้ายหรือเข้าถึงข้อมูลในเขตอำนาจศาลอื่นๆ Ingram Micro จะใช้ Model Contractual Clauses ที่ได้รับการอนุมัติในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ Ingram Micro มีนิติบุคคลอยู่ตามเขตอำนาจศาลต่างๆ ทั่วโลก โดยแต่ละนิติบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเก็บรวบรวม ควบคุม หรือประมวลผลภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ ในนามของ Ingram Micro ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจากลูกค้าอาจอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ

ข้อมูลละเอียดอ่อน โปรดอย่าส่งและเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆ สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือสมาชิกภาพสภาพแรงงาน) ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือถึงเรา เว้นแต่เราจะร้องขอหรือเชิญให้กระทำการดังกล่าว หากเป็นเช่นนั้น เราจะทำโดยขอให้คุณแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้ง

เว็บไซต์ภายนอก นอกเหนือจากข้อเสนอต่างๆ แล้ว เว็บไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นๆ คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์และบริการเหล่านั้น และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไปจากที่ระบุไว้ในคำแถลงฉบับนี้ หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นไป ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และบริการดังกล่าว Ingram Micro ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ต่างๆ แห่งที่คุณใช้บริการโดยละเอียด

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ Ingram Micro จะใช้แนวทางการประเมินตนเองในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในคำแถลงฉบับนี้ โดยจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในคำแถลงความเป็นส่วนตัวเป็นระยะว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน นำเสนออย่างชัดเจน นำไปปฏิบัติตาม และสามารถเข้าถึงได้

หากคุณเชื่อว่าการประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ละเมิดคำแถลงความเป็นส่วนตัว Ingram Micro ขอให้แจ้งข้อกังวลต่างๆ ที่มีตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในคำแถลงฉบับนี้ Ingram Micro จะสอบสวนและพยายามแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและข้อพิพาทต่างๆ เกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การแก้ไขเพิ่มเติม Ingram Micro อาจแก้ไขเพิ่มเติมคำแถลงความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้ข้อกำหนดสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจของเรา โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยโพสต์คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์นี้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่วันที่ Ingram Micro โพสต์คำแถลงฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้วถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

คำถาม หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัว แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro วิธีที่เราเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ <https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx> หรือ legaldept@ingrammicro.com หากเราจำเป็นต้องมีข้อกำหนดให้ต้องติดต่อคุณเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำแถลงความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเว็บไซต์แห่งนี้ เราอาจติดต่อหาคุณทางอีเมล โทรศัพท์ หรือที่อยู่ไปรษณีย์ตามข้อมูลที่บันทึกไว้